

THÔNG BÁO

V.V YẾM TRỢ BUỔI LỄ RƯỚC ĐUỐC NHÂN QUYỀN

Kính thưa: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần
Quý Vị Lãnh Đạo Các Đoàn Thể, Hội Đoàn
Quý Vị Đại Biểu Hiệp Hội Người Việt San Diego
Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
Quý Đồng Hương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ Chức Rước Đuốc Nhân Quyền Quốc Tế (The Human Rights Torch Relay) trong tinh thần yểm trợ cũng như đấu tranh cho nhân quyền tại khắp nơi trên thế giới, **Hiệp Hội Người Việt San Diego và Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/SD** thiết tha kêu gọi quý đồng hương tích cực tham gia buổi lễ rước đuốc Nhân Quyền được tổ chức vào lúc 12:00 trưa Thứ Bảy ngày 3 tháng 5, tại Sân Khấu Lộ Thiên (Spreckels Organ Pavilion) trong công viên BALBOA PARK. (2125 Park Blvd, San Diego, CA 92101)

Ngon đuốc nhân quyền đã và đang được đốt lên tại nhiều nơi trên thế giới. Ngon lửa đầu tiên được thắp sáng tại Athens, Hy Lạp vào tháng 8 năm 2007 và lan truyền trên khắp thế giới cho đến nay. Khác với ngọn đuốc Thế Vận Hội, đuốc Nhân Quyền đi đến đâu cũng được hưởng ứng mạnh mẽ của dân chúng địa phương cũng như chính giới Hoa Kỳ nhất là tại các thành phố lớn.

Thứ Bảy ngày 3 tháng 5, 2008, ngọn đuốc Nhân Quyền sẽ đến San Diego. Là người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, không ai trong chúng ta không trông mong cho Việt Nam sẽ có một ngày thực sự có Tự Do, Dân Chủ và đầy đủ Nhân Quyền. Tuy nhiên, ước mơ cũng sẽ chỉ là ước mơ nếu chúng ta không tiếp tay vào những cuộc đấu tranh để đòi hỏi quyền làm người cho đồng bào ruột thịt của mình. Vì vậy một lần nữa, chúng tôi kính mời quý đồng hương tham gia vào buổi lễ rước đuốc này. Đây là cơ hội hiếm có để cho chúng ta phản đối các chính quyền còn đàn áp nhân quyền trên thế giới mà nhất là tại Việt Nam trước dư luận quốc tế. Cộng Đồng Người Việt San Diego cũng sẽ có đại diện phát biểu trong buổi lễ này. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Gisela Sommer tại email gisela3@cox.net, Ông Trần Hùng Tiết 858-967-0035, Ông Nguyễn Đức Truyền 619-218-9906 và Ông Huỳnh Hữu Thuận 858-635-5758.

Trân Trọng,

Trần Hùng Tiết

Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Việt San Diego

Hoàng Văn Nhuận

Chủ Tịch
Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/SD